



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก  
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ

.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก มีแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ จึงกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ และไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

๑. กลุ่มงานและหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กลุ่มงานและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด จะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่ส่วนราชการ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมไม่ได้

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหากผู้ยื่นเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากกลุ่มงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุให้ส่วนราชการฯ แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม ต่อกลุ่มงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ทั้งนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อส่วนราชการ

๓. ให้กลุ่มงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ตรวจสอบรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ส่วนราชการฯกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุด้วย

อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือแยกกันคนละฉบับก็ได้

๔. พัสดุของกลุ่มงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้ส่วนราชการฯ จัดให้มีการดูแลควบคุมพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย

๕. กลุ่มงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ต้องจัดทำรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษฯ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕



(นายฉัตรชัย อิมอ่อง)

สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด